

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านปากคลอง

ผู้รายงาน นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ และ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านปากคลอง และประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน และบุคลากรภายนอกโรงเรียนที่มีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านปากคลอง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ตำบลคอหมู อำเภอฟิชัย จังหวัดอุดรธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 7 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองจำนวน 65 คน บุคลากรภายนอกโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 65 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 146 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาด้วยวิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการกำหนดเกณฑ์เป็นร้อยละ 45 ของประชากรได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 66 คน แล้วสุ่มตัวอย่างตามระดับชั้น (Stratified Random Sampling) โดยกระจาย ตามบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง และบุคลากรนอกโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เอกสาร บันทึกรายงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ แหล่งเรียนรู้และ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านปากคลอง จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายการด้านสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การใช้แหล่งเรียนรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงานพบว่า มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 27 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนจำนวน 13 แห่ง และแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจำนวน 14 แห่ง มีสถิตินักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเฉลี่ย 294.23 ครั้งต่อปี และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเฉลี่ย 62.5 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 การประเมินความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านปากคลอง โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ด้านการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ย 4.71 ด้านการดำเนินการ (Do) มีค่าเฉลี่ย 4.78 ด้านการตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน (Check) มีค่าเฉลี่ย 4.77 และด้านการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา (Act) มีค่าเฉลี่ย 4.92

คำสำคัญ : แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน